

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๐๓/วศ๓๕๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลางว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ส่งผลให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่จังหวัดมีประกาศภัยพิบัติในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปจนกว่าภัยพิบัติจะสิ้นสุด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)/ว ๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยให้เปิดดูที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติพร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



กองคลัง

ฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง

โทร. ๐-๒๒๔๓-๒๒๒๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๔

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓ ๘๒



คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ด้วยปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ส่งผลให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(กวพ.อ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้มีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว แต่ไม่อาจดำเนินการจัดหาพัสดุตามขั้นตอนของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ จึงอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่จังหวัดมีประกาศภัยพิบัติในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปจนกว่าภัยพิบัติจะสิ้นสุด

ทั้งนี้ หากเป็นการดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์อุทกภัย หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ เช่นเดิม

/อนึ่ง...

อนึ่ง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว ควบคุมกำกับดูแล การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖